

รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๒๑๐- ๓/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

ผู้มาประชุม

๑	ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเสวต	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๒	ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	
๓	ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๔	ศาสตราจารย์สำเร็จ จักรใจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๕	ศาสตราจารย์อลงกลด แทนอมทอง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๖	รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ธรรมรัตน์วาสิก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๗	นายชุมพล เทียงธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๘	นายนิพนธ์ ภิญโญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๙	นายพนัญญ์ หุตะเจริญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๐	นายสาธิต พุทธชัยยงค์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๑	นายชยานนท์ กฤตยาเขวง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๒	นายธำรงค์ เจริญกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๓	นายสลิล โตทับเที่ยง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๔	นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๕	นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๖	ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีณรส	กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย	
๑๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ลักษณะกิจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ	
๑๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช)	
๑๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)	
๒๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อูตร นามเสน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดี)	
๒๑	รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)	
๒๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)	

๒๓	อาจารย์ภาณุมาศ สุยบางคำ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ)
๒๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ โอมนี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๕	อาจารย์ประทีป ทิพย์ประชา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริยา ฉลาด	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ อัจฉมณู	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๘	อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๙	อาจารย์คมสัน นันทสุนทร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๓๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิน	เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม

๑	นางดรุณี ลีนิน	ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย (ติตราชการ)
๒	นางสฤญธรณ์ หมดหมั่น	ผู้ช่วยเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย (ติตราชการ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นางสาวนิภาวรรณ นิมดวง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๒	นางสาวศิริวรรณ ทิพรรัตน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓	นายภควัต จันทรรักษ์	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๔	นายเชาว์ชัย ตรงจิต	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๕	นายเฉลิมพล นกน้อย	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๖	นายสิทธิพงษ์ ธรรมโชติง	ช่างเทคนิค
๗	นายภาณุวัฒน์ หนูนง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ผู้เข้าร่วมชี้แจง

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม	รองอธิการบดี
---	-------------------------------------	--------------

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุธโส	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนิภรณ์ น้อยเสงี่ยม	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๔	อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์	คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
๕	อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูน้อย	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ชันแก้ว	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
๘	อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการจัดการ

๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภาก	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
๑๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานอช ขำเจริญ	ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑	อาจารย์กิตติศักดิ์ วัฒนกุล	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระศักดิ์ เพียรเจริญ	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๓	รองศาสตราจารย์วรพงศ์ บุญช่วยแทน	ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี
๑๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรีดำรงค์ โลหะลักษณะเดช	อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๑๕	อาจารย์วิกิจ ผินรับ	อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๑๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา วัฒนกุล	อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๑๗	รองศาสตราจารย์วรวุฒิ เกิดปราง	อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๑๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร	อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๑๙	อาจารย์อุทร เจริญเดช	อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
๒๐	นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประมง
๒๑	อาจารย์ณภัช ช่วยชูหนู	อาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
๒๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์ มลิวัลย์	อาจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
๒๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันประชา นวนสร้อย	อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ
๒๕	อาจารย์สุหัตถ์ นิเซ็ง	อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ
๒๖	อาจารย์ศุภชัย มะเตือ	อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยรัตภูมิ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒๑๐ – ๓/๒๕๖๕ โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

เลื่อนการประชุมแบบปกติ (On-Site)

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่ได้กำหนดให้เริ่มประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แบบปกติ (On-Site) ในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยผู้เข้าร่วมประชุมรายใดที่ไม่สะดวกในการเดินทาง ก็สามารถเข้าร่วมประชุมฯ แบบออนไลน์ (Online) ได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย และเป็นช่วงของการการระบาดที่รุนแรง จึงต้องเลื่อนการประชุมแบบปกติ (On-Site) ออกไปก่อน โดยการประชุมในช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ยังคงต้องจัดประชุมแบบออนไลน์ (Online) ต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่อธิการบดีแจ้ง

รายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยฯ โดยจากการสำรวจข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด ๔๘๒ ราย โดยมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสงขลา ๒๖๙ ราย พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ๗๗ ราย และพื้นที่จังหวัดตรัง ๓๓๖ ราย เป็นนักศึกษา ๓๕๙ ราย และบุคลากร ๑๒๓ ราย โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จำนวน ๒๑๑ ราย เป็นนักศึกษา ๑๕๑ ราย และบุคลากร ๖๐ ราย เป็นตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นภายในระยะเวลาครึ่งเดือนแรก เนื่องจากเป็นช่วงของการการระบาดที่รุนแรง

โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประชุมผู้บริหารตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ (Online) ทั้งหมด แต่ยังมีบางสาขา บางหลักสูตรที่มีความจำเป็นจริง ๆ ในการเรียนแบบปกติ (On-Site) โดยจากการเข้ามาเรียนในบางสาขา บางหลักสูตร แบบปกติ (On-Site) มีนักศึกษาติดเชื้อจากการเรียนแบบปกติ (On-Site) จำนวน ๑๘ ราย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้มีมาตรการให้หยุดเรียนแบบปกติ (On-Site) เรียบร้อยแล้ว

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๓ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

การส่งเล่มวารสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวขอภัยต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยฯ ไม่สามารถดำเนินการจัดส่งเล่มระเบียบวารสารการประชุม และเล่มหลักสูตรให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาก่อนการประชุม เนื่องจากมีระยะเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิด โดยในครั้งถัดไปมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการปรับห้วงระยะเวลาเพื่อให้สามารถจัดส่งเอกสารได้ทันเวลาต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๔ เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง

๑.๔.๑ นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง

นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวถึง เรื่องการผลิต โซลาร์ รูฟ (Solar Roof) ซึ่งปัจจุบันตนได้ติดต่อกับบริษัทจากประเทศเยอรมัน ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญในการผลิตโซลาร์ รูฟ (Solar Roof) โดยเป็นบริษัทที่ได้ผลิตโซลาร์ รูฟ (Solar Roof) ให้กับประเทศจีน และตนได้ประสานให้กับมหาวิทยาลัยในคุณหมิง ประเทศจีนมาแล้ว โดยมองว่าต่อไปในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องลงทุนเองในการผลิตโซลาร์ รูฟ (Solar Roof) แต่ให้บริษัทมาทำสัญญากับมหาวิทยาลัยฯ และนำเทคโนโลยีของบริษัทมาลงทุน และเมื่อผลิตโซลาร์ รูฟ (Solar Roof) ขึ้นมาได้แล้ว ก็สามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยฯ อีกด้วย ซึ่งหากมหาวิทยาลัยฯ สนใจตนจะเป็นผู้ประสานกับบริษัทดังกล่าว

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๔.๒ นายพนัฒน์ หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง

นายพนัฒน์ หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า ในขณะนี้มีประเด็นข่าวต้ง เรื่อง การรับน้อง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นการรับน้องใหม่ที่นักศึกษาไปจัดกันเอง นอกสถานที่ จนมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ทำให้เกิดเป็นข่าวประเด็นต้งขึ้นมา จึงอยากฝากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ช่วยกันสอดส่องดูแลในเรื่องต้งกล่าว

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ

๑.๔.๓ นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง

นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า ตนได้รับฟังรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวถึง ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ซึ่งสามารถไปเลือกเรียนตามมหาวิทยาลัยต้ง ๆ ได้ ถือเป็นโปรเจกที่น่าสนใจ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กล่าวว่า ระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เป็นอีกโปรเจกอีกอันหนึ่งของ มทร ทั้ง ๙ แห่ง ที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยฯ มีระเบียบรองรับในการดำเนินการต้งกล่าวแล้ว

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒๐๙ - ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒๐๙ - ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๔) ซึ่งได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดต้งกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

๖. พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความเป็นมา

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสภา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ และผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) จากเดิม นายพิตร ฐิระวณิชย์กุล เปลี่ยนเป็น นายพงศ์ศักดิ์ สุขมณี เนื่องจาก นายพิตร ฐิระวณิชย์กุล ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๖ - ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๗.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ความเป็นมา

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้หลักสูตรสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสามารถนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การดำเนินงานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างเสรีที่สามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เป็นอย่างดี โดยหลักสูตรฉบับนี้เป็นหลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายวิชาให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่ต้องปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อรองรับตลาดแรงงานต่อไปในอนาคต ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ

บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๕ - ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ การอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ตลาดเรื่องปลาสวยงาม เป็นตลาดที่ตืออย่างต่อเนื่องมาตลอด ในหลักสูตรที่จะให้เป็น ผู้ประกอบการ ซึ่งมีเรื่องปลาสวยงามอยู่ด้วย จึงควรเน้นสอนในเรื่องการตลาดควบคู่ไปด้วยเพื่อให้เป็น ผู้ประกอบการ ที่สามารถที่จะผลิตได้และสามารถขายได้ แบบครบวงจร

๒. ในเล่มหลักสูตร ระบุคำว่า “ผู้ประกอบการธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำหรือร้านจำหน่าย” ควรปรับ ให้เป็น “ผู้ประกอบการธุรกิจ” อย่างเดียวก็เพียงพอแล้ว ซึ่งน่าจะครอบคลุมแล้ว

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๗.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

คณะกรรมการธุรกิจ

ความเป็นมา

ตามที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและรายละเอียดวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะสมเป็นไปตามข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า เพื่อให้ การจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และ สอดคล้องกับตลาดแรงงานที่มีความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่ง ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการธุรกิจปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ

บัดนี้ คณะบริหารธุรกิจ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๖ - ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความเป็นมา

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อปรับปรุงให้มีรายวิชาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เพื่อผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมหลักสำคัญของประเทศ และมีความรู้ทักษะในงานอุตสาหกรรม มีความสามารถในเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่แก้ปัญหาอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ สามารถต่อยอดความรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในอุตสาหกรรมภายใต้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการฝึกงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ นอกจากนี้หลักสูตรจัดให้มีรายวิชาด้านการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมเพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้และทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ

บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๖ - ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. หลักสูตรนี้ ถ้าเทียบกับวิศวกรรมบัณฑิต มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ด้วยเป็นฝ่ายวิชาภาคปฏิบัติ ซึ่งดูในหลักสูตรทั้งหมดแล้ว น่าจะเป็นหลักสูตรที่ตรงที่สุดกับ มทร.ศรีวิชัย เพราะวิศวกรภาคปฏิบัติเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรส่งเสริมและสนับสนุนอย่างยิ่ง

๒. ต่อไปในอนาคต สภาวิศวกร กำลังจะมี Schedule Attribute สำหรับนักปฏิบัติโดยตรง ซึ่งขณะนี้กำลังร่างอยู่ และ มทร.ศรีวิชัย น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกๆ ที่จะดำเนินการเข้าไปในส่วนตรงนี้ได้

๓. ควรเพิ่มการเสริมทักษะของนักศึกษา ในการพัฒนาเทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้เลือก การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ในประเภทที่ ๒ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้นักศึกษาจบออกไปแล้วมีทักษะในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมีในส่วนที่จะไปเสริมทักษะของนักศึกษาให้สอดคล้องกับประเภทของมหาวิทยาลัยที่จะไปพลิกโฉมมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

๔. ควรเพิ่มเติมในเรื่องของเครือข่าย ซึ่งมีอยู่ในหลักสูตรเป็นอุตสาหกรรมในพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ จึงควรเพิ่มเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหมาะสมกับบริบทของนักศึกษาภาคปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยเสริมทักษะได้อีกระดับหนึ่ง

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๗.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) วิทยาลัยรัตนภูมิ

ความเป็นมา

ตามที่ วิทยาลัยรัตนภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตร ๔ ปี หลักสูตรวิชาการ เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง ๒ ปี หลักสูตรปฏิบัติการ และปรับเปลี่ยนโครงสร้าง รายละเอียด รายวิชาต่าง ๆ วิธีการจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัย ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้วิทยาลัยรัตภูมิปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ

บัดนี้ วิทยาลัยรัตภูมิ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๖ - ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน ๒ หลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์

- ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
- ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ความเป็นมา

ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้สอดคล้องกับทิศทางวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรายละเอียดวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยที่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการผลิตพืชตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีความรอบรู้ด้านทฤษฎี และทักษะทางด้านสัตวศาสตร์มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมและ จริยธรรม ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะเกษตรศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ

บัดนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๖ - ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน ๒ หลักสูตร ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

๑. ในหลักสูตรมีวิชาที่ทฤษฎี และการใช้สารเคมี แต่ในทางพืชศาสตร์ มีวิชาที่ทฤษฎีหรือแมลงที่เป็นศัตรูกับพืช และเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ จึงควรปรับวิชาแมลงกินได้ เปลี่ยนเป็นวิชาแมลงเศรษฐกิจ โดยพูดถึงโทษและประโยชน์ของแมลง ว่ามีอะไรบ้าง และมีผลอย่างไรกับทางพืช และมีประโยชน์อย่างไรกับมนุษย์ด้วย

๒. เสนอให้มีเรื่อง โลจิสติกส์ (Logistics) กับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึ่งมีความสำคัญมากกับผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งน่าจะควรมีวิชาเหล่านี้ด้วย

๓. ควรเห็นชอบให้ใช้หลักสูตร ๒ ปี และหลังจาก ๒ ปีแล้วต้องมาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย เนื่องจากเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

๑. ในหลักสูตร วิชาการผลิตสุกร กลายเป็นวิชาเลือก ซึ่งทางสัตวศาสตร์ สุกร โคเนื้อ โคนม ถือเป็นสัตว์หลัก อาจจะมีผลกระทบต่อสภาวะการสัตวบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะถ้าเกิดสภาวะการสัตวบาล บอกว่าคนที่ประกอบวิชาชีพสัตวบาลได้ ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสภาสัตวบาล เช่น จะต้องมีการศึกษา สัตว์เศรษฐกิจทั้งหมด ซึ่งหมายถึง สุกร โคเนื้อ โคนม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ พรบ.สภาวิชาชีพสัตวบาลที่กำลังจะออกมา หากนักศึกษาไม่เลือกเรียนวิชาการผลิตสุกร จบสัตวศาสตร์แล้วขาดวิชาการผลิตสุกร อาจจะมีปัญหาในอนาคตได้

๒. ในการกำหนดให้วิชาการผลิตสุกร เป็นวิชาเลือก เพื่อไม่ให้เป็นวิชาบังคับกับนักศึกษามุสลิมนั้น ทางมหาวิทยาลัย ควรพิจารณาให้ดี และควรแจ้งผลกระทบดังกล่าวกับนักศึกษามุสลิม หากในอนาคตกระทบกับกฎเกณฑ์ของสภาการสัตวบาล และหาแนวทางแก้ไขต่อไป

๓. เนื่องจากกำลังจะมี พรบ. สภาวิชาชีพออกมา จึงควรเห็นชอบให้ใช้หลักสูตร ๒ ปี และหลังจาก ๒ ปีแล้วต้องมาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. สภาวิชาชีพที่กำลังจะออกมา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง จำนวน ๒ หลักสูตร ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และภายใน ๒ ปีให้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ทั้ง ๒ หลักสูตร

๗.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกการใช้หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ความเป็นมา

ตามที่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งเป็นหลักสูตรขอใช้จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา นั้น ใน การนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการขอยกเลิกการใช้หลักสูตรดังกล่าว เนื่องจาก ได้จัดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีนักศึกษาตกค้างในหลักสูตร จำนวน ๑ ราย และได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนั้น จึงไม่มีนักศึกษาตกค้างในหลักสูตรดังกล่าว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ และผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การขอยกเลิกการใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๖ - ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกการใช้หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบยกเลิกการใช้หลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะเทคโนโลยีการจัดการ ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

ความเป็นมา

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙๕-๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้ เบิกจ่ายจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่เนื่องจากกองทุนพัฒนาบุคลากรได้มีการปรับปรุงระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ จึงทำให้การเบิกจ่ายสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิไม่สามารถเบิกจ่ายได้ และเพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) (๑๒) และ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “(๒) วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้” “(๑๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย” และ “(๑๓) พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๘ พิจารณาการรับเรื่องและการกำหนดวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ กรณีรับเรื่องก่อนวันที่ข้อบังคับมีผลใช้บังคับ

ตามที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ประกอบกับมติ ก.พ.อ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้บังคับแก่การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการโดยอนุโลม ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐๙-๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้เห็นชอบให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับแก่การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการโดยอนุโลม ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ความทราบแล้วนั้น

เนื่องจาก ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นมา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการร่างข้อบังคับในการขอตำแหน่งทางวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยงานได้ส่งเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรมายังกองบริหารงานบุคคล และกองบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบเอกสารและผลงานทางวิชาการของผู้ขอแล้ว จึงลงทะเบียนรับเรื่องดังกล่าวไว้จำนวนทั้งสิ้น ๙ ราย ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง ที่เสนอขอ	สังกัด	วันที่รับเรื่อง
๑	น.ส.จุฬาลักษณ์ โจนากุล	ผศ.	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
๒	นายไพโรจน์ แสงอำไพ	ผศ.	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ การจัดการ	๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
๓	น.ส.เสวตฉัตร นาคะชาติ	ผศ.	คณะศิลปศาสตร์	๓๑ มกราคม ๒๕๖๕
๔	น.ส.วิรัชิตา จันทร์เขียว	ผศ.	คณะสัตวแพทยศาสตร์	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๕	น.ส.อาภรณ์ แก้วทงศ์	ผศ.	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ การจัดการ	๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๖	น.ส.จุฑามาศ จันททัย	ผศ.	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๗	นายณัฐพงษ์ หมั่นหลี่	ผศ.	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๘	นายสำคัญ รัตนบุรี	รศ.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๙	นายสิทธิโชค อุ่นแก้ว	ผศ.	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้ข้อบังคับยังไม่แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการรักษาสีติประโยชน์ของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในเรื่องวันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณากำหนดแนวปฏิบัติกรณีที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการไว้ก่อนวันที่สภามหาวิทยาลัยฯ ออกข้อบังคับเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบการรับเรื่องการยื่นคำขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรทั้ง ๙ ราย ตามรายชื่อข้างต้น

๒. ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการออกข้อบังคับเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องการยื่นคำขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

๓. ให้บุคคลที่ยื่นคำขอตำแหน่งทางวิชาการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่วันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่อง หากมีการปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการให้แต่งตั้งได้ในวันที่กองบริหารงานบุคคลได้รับผลงานที่ปรับปรุงแก้ไข

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๑๗ (๒) (๑๓) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐๙-๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

๑. เห็นชอบการรับเรื่องการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรทั้ง ๙ ราย ตามรายชื่อ
ดังเสนอ

๒. ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการออกข้อบังคับเพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กองบริหารงานบุคคลรับเรื่องการยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการต่อไป

๓. ให้บุคคลที่ยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่วันที่กองบริหารงานบุคคลรับเรื่อง หากมีการปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการให้แต่งตั้งได้ ในวันที่กองบริหารงานบุคคลได้รับผลงานที่ปรับปรุงแก้ไข

๔. รับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ

๘.๑ การประเมินคุณภาพหลักสูตร

นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อมหาวิทยาลัยว่า ตามที่มหาวิทยาลัย มีการดำเนินการในการประเมินคุณภาพหลักสูตร สิ่งที่ได้จากการประเมินจะเป็นผลดีกับมหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป และสามารถนำไปสื่อสารให้กับมวลชนได้รับทราบได้ว่าหลักสูตรไหนเป็นตามเป้า และหลักสูตรไหนที่มีความโดดเด่นที่จะสามารถเชิญชวนให้นักศึกษาเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น

รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ธรรมรัตน์วาลิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัย ควรมีการปรับแผน โดยปรับบทบาทของศิษย์เก่า ปรับแผนพัฒนาศิษย์เก่า เนื่องจากศิษย์เก่ากำลังจะมีบทบาทมาก โดยจะมีบทบาทในการเข้ามาส่งเสริมศิษย์ในปัจจุบัน และทำให้ศิษย์เก่า มีสมรรถนะสูงขึ้น โดยการ Upskill กับ Reskill ดังนั้น มหาวิทยาลัย ควรเห็นความสำคัญของศิษย์เก่ามากขึ้น

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการต่อไป

๘.๒ แนวทางในการจัดทำหลักสูตร

ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ฌ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อมหาวิทยาลัยว่า จากการเลือกกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ในประเภทที่ ๒ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรม ดังนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ ควรต้องทำไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในการจัดทำหลักสูตร มหาวิทยาลัย ควรมีนโยบายในการจัดทำหลักสูตร ว่าต้องสอดคล้องกับ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประเภทที่ ๒ และในการจัดทำหลักสูตรควรคำนึงถึงเรื่อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อให้เนื้อหาในหลักสูตรมีความสอดคล้องกับโลกในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการในการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับ SDGs แล้ว

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการต่อไป

๘.๓ การรับน้องใหม่

นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อมหาวิทยาลัยว่า สืบเนื่องจากที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย มีข้อกังวลเรื่องการรับน้องใหม่ จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัย มีแนวทางป้องกันไว้ก่อน โดยเรียกประชุมองค์การนักศึกษาทั้งของมหาวิทยาลัยและของคณะต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องปรามไว้ก่อนในเบื้องต้น

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการต่อไป

๘.๔ แสดงความยินดี กับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน Value of the Land: Pride and Dignity of Thais”

นายณพนธ์ หุตะเจริญ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน Value of the Land: Pride and Dignity of Thais”

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ส่งโครงการประกวด “ค่าของแผ่นดิน” โครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียนจังหวัดตรัง” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผลการคัดเลือกจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้รับใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล “ค่าของแผ่นดิน Value of the Land: Pride and Dignity of Thais” ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทโครงการ “โครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง”

ซึ่งเป็นรางวัลที่มีคุณค่า เป็นรางวัลระดับชาติและมีชื่อเสียง มหาวิทยาลัย จึงควรประชาสัมพันธ์ในเชิงพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ และควรประชาสัมพันธ์ตรงจุดที่มหาวิทยาลัย ไปทำโครงการด้วย เพื่อให้คนที่มีส่วนร่วมในพื้นที่ได้รับรู้และเห็นคุณค่าของมหาวิทยาลัยมากขึ้น


มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ และร่วมแสดงความยินดี โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการต่อไป

๘.๕ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ (ครั้งต่อไป)

นายกสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๒๑๑-๔/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นั้น ให้ดำเนินการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings เช่นเดิม

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.



(นางสาวนิภาวรรณ นิมดวง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น)
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม